

TACCจับมือBONCAFÉ ร่วมพัฒนาเครื่องตี ปราศจากแอลกอฮอล์

TACC จับมือ BONCAFÉ ร่วมพัฒนาเครื่องตีปราศจากแอลกอฮอล์ มุ่งเป็นศูนย์นวัตกรรมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรเพิ่มความหลากหลายของสินค้า หวังต่อยอดธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เปิดเผยว่า บริษัท ร่วมกับ บริษัท บอนคาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ BONCAFÉ เพื่อร่วมกันพัฒนาเครื่องตีปราศจากแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ผลิต จำหน่ายเครื่องตีผ่านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในฐานะคู่ค้าพันธมิตร ภายใต้จุดประสงค์การร่วมกันพัฒนาเป็นศูนย์นวัตกรรมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจรให้แก่มิตรและกัน โดย TACC มีทีมวิจัยพัฒนาสูตรเครื่องตีที่มีความเชี่ยวชาญ และสามารถขึ้นนาระดับประเทศ ผลิตเครื่องตีให้เซเว่นอีเลฟเว่น แบล็คแคนยอน กาแฟพันธุ์ไทย และอื่น ๆ

ทั้งนี้ TACC ยังมีสูตรเครื่องตีในโถกวดเซเว่นอีเลฟเว่น ที่ได้รับรางวัลระดับโลก Superior Taste Award จาก International Taste Institute เช่น สูตรกาแฟลาเต้ และสูตรชาไทย รวมถึงสูตรเครื่องตี All Café

ที่ได้รับรางวัล คือสูตรชามะนาว เป็นต้น ขณะเดียวกัน ยังมีคู่ค้าพันธมิตรลูกค้ารายใหญ่ คือ เซเว่นอีเลฟเว่น และยังมีคู่ค้าพันธมิตรผู้จัดทำปัจจัยทางการผลิตที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือสนับสนุนในการวิจัยพัฒนา และผลิตสินค้าได้เป็นอย่างดี

ขณะที่ BONCAFÉ ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านธุรกิจกาแฟ ตลอดจนมีสินค้าอุปกรณ์ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟอย่างครบวงจร ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์กาแฟชั้นนำระดับโลก และการผลิตกาแฟภายใต้แบรนด์ตัวเอง รวมถึงการนำเข้าเครื่องทำกาแฟแบรนด์ดังอย่าง La Marzocco, La San Marco และเครื่องบด Mahlkonig อีกทั้งยังมีศูนย์การเรียนรู้ บอนคาเฟ่ อะคาเดมี่ ที่เปิดสอนตั้งแต่การทำสูตรเครื่องตี การใช้เครื่องทำกาแฟ และการคำนวณจุดคุ้มทุน นอกจากนี้ ยังนำเข้าผลิตภัณฑ์อีกมากมาย เช่น น้ำเชื่อม Torani, ซอสตกแต่ง Lyons และซอสผลไม้เข้มข้น Andros

“การจับมือกับบอนคาเฟ่ในครั้งนี้ จะช่วยให้ TACC สามารถพัฒนาเป็นศูนย์พัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพแบบครบวงจร มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน และรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดเครื่องตี ซึ่งการจับมือกันในครั้งนี้จะสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาเครื่องตีปราศจากแอลกอฮอล์ของไทย และเติบโตต่อยอดธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมได้ในอนาคต” นายชัชชวี กล่าว